

**หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์**  
**แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง ( RM-3 รอบ 12 เดือน )**  
**สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลค่าเงินตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
โครงการวิจัยของคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงชงขออนุมัติงบดำเนินงานและยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัย	คณะจารย์ในคณะฯ ซึ่งมีโครงการวิจัย 5 ปีโดยทำวิจัยที่เป็นภาคีกับภาควิชา และใช้งบประมาณไม่มาก เมื่อแล้วเสร็จคิดค้นแค่เผยแพร่ได้ไม่ต่างจากงานวิจัยขนาดใหญ่ งบประมาณวิจัยภายในสถาบันก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเพียงพอ จึงทำให้ไม่เกิดแรงกระตุ้นที่ยั่งยืนขอรับการไปหาแหล่งทุนทำวิจัยขนาดใหญ่ หรืออาจเกิดจากการขาดประสบการณ์และนักวิจัยรุ่นพี่ที่สามารถแนะนำแนวทางที่จะขออนุมัติจากแหล่งทุนภายนอกได้	จัดโครงการเพื่อสนับสนุนและการทำงานกับหน่วยงานภายนอก	ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น และมีนักวิจัยของคณะฯได้รับทุนภายนอกเพิ่มขึ้น ร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น	ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมามีเงิน 25% ขึ้นไป และมีนักวิจัยของคณะฯ ได้รับทุนจากภายนอกหรือร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 โครงการ	มีอาจารย์ 2 ราย ทำโครงการวิจัยบูรณาการ และมีการร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกแบบสหสาขา และให้คำปรึกษาการส่งข้อเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563	บรรลุ	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	
นักวิจัยมีโอกาสได้เขียนบทความจากงานวิจัยของเสียของห้องปฏิบัติการ ที่ไม่เป็นระบบ	ทางคณะฯ ไม่มีการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ที่เป็นระบบ	จัดทำหน่วยงานร่วมกับนักวิจัย	คณะฯ มีแผนระบบจัดการของเสีย	มีแผนการจัดการของเสียตามมาตรฐาน	จัดโครงการบรรยายความรู้ทางด้านวิจัย หัวข้อ waste management ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดทำของเสียอย่างเป็นระบบ มีอยู่	จัดทำแบบสำรวจ ของเสียจากห้องปฏิบัติการของคณะฯ เพื่อให้ทราบถึงประเภทของเสียที่คิดมา มีอยู่	ดำเนินการจัดเก็บของเสียอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งของเสียให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	
มีผลิตภัณฑ์การเป็นโรคเขตร้อนหรือโรคที่เกิดจากความเครียดเพิ่มขึ้น	1. การเสริมความแข็งแรงไม่ทันหรือคิดไม่ถึงเพื่อลดอาการที่ทำงานใน ซักยาลึก 2. คู่มือคำแนะนำผลิตภัณฑ์ความเครียดลดลง	1. จัดตารางที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมฤทธิ์ประเภทยาชนิดพิเศษ 2. เพิ่มความแข็งแรงของระบบหายใจที่ปรึกษาและสร้างระบบเสริมฤทธิ์จากเครื่องช่วย ของผลิตภัณฑ์ของสารเสริมฤทธิ์การให้คำปรึกษา 3. จัดกิจกรรมเสริมทานการเพื่อลดความเครียด	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรคเขตร้อน หรือโรคที่เกิดจากความเครียด	ประมาณการมีจำนวนน้อยอย่าง น้อย 1 คนต่อชั้นปี (ยกเว้น ชั้นปีที่1)	ในปีงบประมาณ 2561 ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่จัดไปปรึกษาแพทย์เรื่องความเครียดของผลิตภัณฑ์	บรรลุ	-	ผลจากข้อเรียนความหรือมีบริการคลินิกไปกับผลิตภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ความแข็งแรง	1. จัดตารางที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมฤทธิ์ประเภทยาชนิดพิเศษก่อนที่ผลิตภัณฑ์ 4 จะขึ้นคลินิก 2. เพิ่มความแข็งแรงของระบบหายใจที่ปรึกษาและสร้างระบบเสริมฤทธิ์จากเครื่องช่วย ของผลิตภัณฑ์ของสารเสริมฤทธิ์การให้คำปรึกษา 3. จัดกิจกรรมเสริมทานการเพื่อลดความเครียด	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	
การปฏิบัติงานขั้นค่าความเกณฑ์ ศ.ป.จ. ของนิสิตไม่ทันตามกำหนด	ระบบการติดตามปริมาณงานขั้นค่ายังไม่ประสิทธิภาพเพียงพอ	คณะกรรมการจากอาจารย์อาสาต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับเกณฑ์ขั้นค่าเพื่อจัดระบบการติดตามงานของนิสิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	จำนวนนิสิตที่ปฏิบัติตามจำนวนตามเกณฑ์ขั้นค่า ของ ศ.ป.จ.	มีผลิตภัณฑ์ ปริมาณงานตามเกณฑ์ขั้นค่า ของ ศ.ป.จ.	มีผลิตภัณฑ์ 6 ปฏิบัติงานขั้นค่าตามเกณฑ์ของ ศ.ป.จ. ได้ครบทุกคน	บรรลุ	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
ผู้ปฏิบัติงานเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม	ขาดกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยอย่างเหมาะสมก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม	1. ปรับปรุงกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม 2. จัดอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้อาจารย์ นิสิต และทันตบุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรม	จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม	ไม่มีผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม	ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรับการรักษาใน รพ.ทันตกรรม	บรรลุ	-	-	-	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	
การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะมีความล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาด	บุคลากรใช้รายชื่อข้อมูลงานและทักษะในการใช้โปรแกรม Excel น้อย และยังไม่มีการที่ระบบขึ้นแบบเฉพาะสำหรับภาระงานของบุคลากรของคณะ	1. จัดจ้างการเขียนโปรแกรมเฉพาะเพื่อการบันทึก รวบรวม และวิเคราะห์ภาระงานเพื่อการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะ 2. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะ ให้มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Excel และ โปรแกรมการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะที่สร้างขึ้น	สรุปผลการเกิดข้อผิดพลาดในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะ	ไม่มีสรุปผลการเกิดข้อผิดพลาดในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะ	1. สร้างโปรแกรม ACCESS และ Excel เพื่อการยกข้อมูลภาระงาน และ รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อการประเมินภาระงานของบุคลากรของคณะฯ คำแนะนำการใช้งานในรายงานประเมินที่ 2-2562 2. จัดอบรมการใช้โปรแกรม Excel แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินภาระงาน ในไตรมาสที่ 2 และทักษะที่ฐาน ในการใช้โปรแกรม โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์	บรรลุ	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
ลำโพงในอาคารตัวที่ 1 มีปัญหาทาง ไม่ทำงานบ่อย	ลูกบอลขับเคลื่อน (motor driving sheave) เก่าหรือรองรับน้ำหนักไม่ถึง	1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ทำการตรวจวิเคราะห์ระบบลำโพงที่ 1 เพื่อการซ่อมบำรุง 2. ค่าเงินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อซ่อมแซม ลูกบอลขับเคลื่อน และ ลูกบอลหรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นที่จำเป็นได้รับการเปลี่ยนหรือแก้ไข	สรุปผลการเกิดข้อผิดพลาดตัวที่ 1 ทั้งเนื่องมาจากลูกบอลขับเคลื่อนเสื่อมสภาพ	อุปกรณ์การเกิดข้อผิดพลาดตัวที่ 1 ทั้ง 1 ครั้ง หรือไม่ทำงาน ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน	1. ค่าเงินการให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ระบบลำโพงที่ 1 เพื่อการซ่อมบำรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ 2. ค่าเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซม ลูกบอลขับเคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่จำเป็น จนแล้วเสร็จ	บรรลุ	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  
 วาระที่ 3.2.1

ลงชื่อ.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐธิดา แก้วสุทธา )  
 ตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562